

นโยบายเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้ของเทรนเนอร์และชื่อทีม

ชื่อผู้ใช้ของเทรนเนอร์และชื่อทีม หมายถึง ชื่อที่ผู้เล่นตั้งขึ้นเอง โดยชื่อเหล่านี้จะรวมถึง

ชื่อเทรนเนอร์ที่ใช้ในวิดีโอเกมของโปเกมอนหรือชื่อเล่นของโปเกมอน, ชื่อบนหน้าจอของ **Pokémon Go**,

ชื่อบนหน้าจอหรือชื่อทีมของ **Pokémon UNITE**, ชื่อบนหน้าจอของบัญชีโปเกมอนเทรตติ้งการ์ดเกม

เว็บไซต์เทรนเนอร์ เป็นต้น แต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อเหล่านี้

การเข้าร่วมอีเวนต์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของภูมิภาคใดในเอเชียที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอีเวนต์และ **Pokémon Asia**

Championship Series จะถือว่าท่านได้ยินยอมตามนโยบายนี้

การตัดสินใจเกี่ยวกับการกระทำที่ละเมิดนโยบายเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้ของเทรนเนอร์และชื่อทีม จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท

เดอะ โปเกมอน คัมพานี (TPC) และ/หรือผู้จัดการแข่งขันแต่เพียงผู้เดียว บริษัท เดอะโปเกมอน คัมพานี (TPC)

และ/หรือผู้จัดการแข่งขันมีสิทธิ์ที่จะเรียกชื่อให้แก้ไขชื่อของเทรนเนอร์และ/หรือชื่อทีมเมื่อไรก็ได้โดยไม่มีคำถามเหตุผล

หากมีการละเมิดนโยบายนี้ ผู้เล่นอาจได้รับการลงโทษหรือถูกระงับไม่ให้ลงแข่ง

จิตวิญญาณของเกม

ห้ามใช้คำที่ไม่เหมาะสม, ลามกอนาจาร, หรือคำที่เป็นการโจมตีอื่น ๆ ในการตั้งชื่อผู้ใช้ ชื่อเล่นของโปเกมอน ชื่อทีม

สิ่งนี้รวมถึงชื่อดังต่อไปนี้ แต่ไม่จำกัดเฉพาะสิ่งเหล่านี้: คำหยาบคาย, คำที่แสดงออกทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง,

คำที่เป็นการโจมตีต่อปัญหาสังคม, คำที่เป็นการโจมตีต่อเชื้อชาติ, เพศ, หรือชนชาติ,

คำที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือยาเสพติด, หรือคำที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ

และไม่อนุญาตให้ใช้การสะกดที่แตกต่างเพื่อหลีกเลี่ยงนโยบายนี้ ชื่อจะต้องเหมาะสมสำหรับทุกวัย

การตัดสินใจว่าชื่อใดละเมิดนโยบายนี้หรือไม่นั้นจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท เดอะ โปเกมอน คัมพานี แต่เพียงผู้เดียว

การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของโปเกมอน

ในชื่อสามารถรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาของโปเกมอนด้วย ทั้งนี้ TPC

มีสิทธิ์จำกัดการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของโปเกมอนโดยไม่ถามถึงเหตุผล ข้อจำกัดเหล่านี้รวมถึงสิ่งต่อไปนี้

แต่ไม่จำกัดเฉพาะสิ่งเหล่านี้: การแอบอ้างเป็นพนักงานของ TPC หรือผู้จัดการแข่งขัน

การทำให้ทรัพย์สินทางปัญญาเสื่อมเสีย การหมิ่นประมาทพนักงานของ TPC หรือผู้จัดการแข่งขัน

การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ

ในชื่อไม่สามารถรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ได้ ในทรัพย์สินทางปัญญาจะรวมถึงสิ่งต่อไปนี้

แต่ไม่จำกัดเฉพาะสิ่งเหล่านี้: ชื่อแบรนด์ ชื่อเรื่องหรือชื่อของตัวละครจากสื่ออื่น ๆ